

Phụ lục 1.**Những quy định để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 đối với việc tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời***(Đính kèm Công văn số /UBND-KGVX ngày /3/2022 của UBND tỉnh Bình Phước)*

Cấp độ dịch	Cấp 1	Cấp 2	Cấp 3	Cấp 4
Các biện pháp thực hiện	Không hạn chế số người	<p>Hạn chế, có điều kiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trong nhà: Nếu đảm bảo điều kiện (100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19) thì số người tham dự không quá 200 người; nếu không đảm bảo điều kiện thì số người tham dự không quá 70 người. Đảm bảo diện tích tối thiểu 4m²/người. - Ngoài trời: nếu đảm bảo điều kiện thì số người tham dự không quá 300 người; nếu không đảm bảo điều kiện thì số người tham dự không quá 100 người. - Tổ chức các hoạt động hiếu, hi phải có sự giám sát của chính quyền cấp cơ sở. 	<p>Hạn chế, có điều kiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trong nhà: Nếu đảm bảo điều kiện (100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19) thì số người tham dự không quá 150 người; nếu không đảm bảo điều kiện thì số người tham dự không quá 50 người. Đảm bảo diện tích tối thiểu 4m²/người. - Ngoài trời: nếu đảm bảo điều kiện thì số người tham dự không quá 250 người; nếu không đảm bảo điều kiện thì số người tham dự không quá 70 người. - Tổ chức các hoạt động hiếu, hi phải có sự giám sát của chính quyền cấp cơ sở. 	<p>Hạn chế, có điều kiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trong nhà: Nếu đảm bảo điều kiện (100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19) thì số người tham dự không quá 100 người; nếu không đảm bảo điều kiện thì số người tham dự không quá 30 người. Đảm bảo diện tích tối thiểu 4m²/người. - Ngoài trời: Nếu đảm bảo điều kiện thì số người tham dự không quá 200 người; nếu không đảm bảo điều kiện thì số người tham dự không quá 50 người. - Tổ chức các hoạt động hiếu, hi phải có sự giám sát của chính quyền cấp cơ sở.
		<p>Đối với các sự kiện/hoạt động quan trọng cần thiết phải tổ chức ở địa bàn có dịch ở cấp độ 2, 3 với quy mô lớn hơn, UBND cấp huyện xem xét, quyết định cụ thể về điều kiện, số lượng người tham dự.</p>	<p>Đối với các sự kiện/hoạt động quan trọng cần thiết phải tổ chức ở địa bàn có dịch ở cấp độ 4 với quy mô lớn hơn, UBND tỉnh xem xét, quyết định cụ thể về điều kiện, số lượng người tham dự.</p>	

Ghi chú: Phụ lục 1 không áp dụng đối với các cơ sở giáo dục.

Phụ lục 3.

Những quy định để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

(Đính kèm Công văn số /UBND-KGVX ngày /3/2022 của UBND tỉnh Bình Phước)

Cấp độ dịch	Cấp 1	Cấp 2	Cấp 3	Cấp 4
Các biện pháp thực hiện đối với cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đơn vị thi công các dự án, công trình giao thông, xây dựng	<p>Ở cả 4 cấp độ dịch được hoạt động nhưng phải đảm bảo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ doanh nghiệp hoặc Ban Quản lý Dự án có kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và phương án xử trí khi có trường hợp mắc; Phương án tổ chức hoạt động sản xuất thích ứng với trạng thái “Bình thường mới” theo hướng dẫn hiện hành của Ban Chỉ đạo Quốc gia, các Bộ, ngành liên quan và văn bản của UBND tỉnh Bình Phước về phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc. Thường xuyên cập nhật, điều chỉnh các Kế hoạch, Phương án đảm bảo phù hợp tình hình dịch bệnh và quy định hiện hành. - Định kỳ đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại cơ sở sản xuất kinh doanh trên cơ sở đánh giá cấp độ dịch do cơ quan có thẩm quyền công bố. - Doanh nghiệp tự tổ chức xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên và định kỳ cho người lao động theo hướng dẫn của Sở Y tế. 			
Các biện pháp thực hiện đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi	Hoạt động bình thường	Hoạt động bình thường	Hoạt động bình thường	Hạn chế, có điều kiện: UBND cấp huyện trong trường hợp cần thiết quy định hạn chế số lượng người bán, người mua cùng một thời điểm; tăng cường kiểm soát thực hiện Thông điệp 5K người ra vào mua sắm.
	Ở cả 4 cấp độ dịch: Các đơn vị quản lý phải có kế hoạch ứng phó các tình huống diễn biến dịch; tổ chức kiểm soát, triển khai và chịu trách nhiệm toàn bộ về các biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị.			
Các biện pháp thực hiện đối với chợ đầu mối, chợ	Hoạt động bình thường	Hoạt động bình thường	Hoạt động bình thường	Hạn chế, có điều kiện: Tổ chức giãn cách mật độ người mua, bán tại chợ,

truyền thông				thực hiện Thông điệp 5K; điều tiết các ngành theo hướng giảm kinh doanh mặt hàng không thiết yếu.
<p>Ở cả 4 cấp độ dịch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các tiêu thương, người lao động phải: Thực hiện khai báo y tế hằng ngày trên ứng dụng PC Covid. - Đơn vị quản lý chợ: Đảm bảo việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch tại chợ theo quy định; thường xuyên đánh giá nguy cơ lây nhiễm và cập nhật lên hệ thống antoancovid.vn. - UBND cấp huyện: chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ theo hướng dẫn hiện hành của Ban Chỉ đạo Quốc gia, các Bộ, ngành liên quan và của UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19. 				
Các biện pháp thực hiện đối với nhà hàng, quán ăn, uống; cơ sở bán hàng ăn, uống vỉa hè	Không hạn chế	Không hạn chế	Không hạn chế	Hạn chế, có điều kiện: Hoạt động không quá 30% công suất.
	<p>Ở cả 4 cấp độ dịch: Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ phải có kế hoạch phải đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn hiện hành của Ban Chỉ đạo Quốc gia, các Bộ, ngành liên quan và văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc; chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.</p>			
Các biện pháp thực hiện đối với hoạt động bán hàng rong, vé số dạo	Không hạn chế	Được hoạt động, có điều kiện: Người cung cấp dịch vụ đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid- 19.	Được hoạt động, có điều kiện: Người cung cấp dịch vụ đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid- 19.	Dừng hoạt động
Các biện pháp thực hiện đối với cơ sở dịch vụ khác	Hạn chế, có điều kiện: Cơ sở làm đẹp, hát cho nhau nghe, cơ sở làm tóc hoạt động không quá 10 người trong cùng một thời điểm. Cơ sở karaoke, mát xa, quán bar, vũ trường, trò	Hạn chế, có điều kiện: Cơ sở làm đẹp, làm tóc được hoạt động nhưng không quá 08 người trong cùng một thời điểm. Cơ sở karaoke, mát xa, quán bar, vũ trường, trò chơi điện tử, internet	Hạn chế, có điều kiện: Cơ sở làm tóc được hoạt động nhưng không quá 03 người trong cùng một thời điểm. Cơ sở làm đẹp, hát cho nhau nghe, cơ	Dừng hoạt động

	chơi điện tử, internet hoạt động bình thường.	suất.	sở karaoke, mát xa, quán bar, vũ trường, trò chơi điện tử, internet hoạt động không quá 40% công suất.	
<p>Ở cả 3 cấp độ dịch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Người cung cấp dịch vụ tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19. - Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ phải có kế hoạch phải đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn hiện hành của Ban Chỉ đạo Quốc gia, các Bộ, ngành liên quan và văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc; chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. 				

Phụ lục 4.

**Những quy định để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19
đối với hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp**

(Đính kèm Công văn số /UBND-KGVX ngày /3/2022 của UBND tỉnh Bình Phước)

Cấp độ dịch	Cấp 1	Cấp 2	Cấp 3	Cấp 4
Các biện pháp thực hiện đối với hoạt động của các cơ sở giáo dục	Hoạt động bình thường	Hoạt động bình thường	<ul style="list-style-type: none"> - Giáo dục mầm non: Nghi học. - Các cơ sở giáo dục khác: Kết hợp dạy, học trực tuyến và trực tiếp. 	<ul style="list-style-type: none"> - Giáo dục mầm non: Nghi học. - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Kết hợp dạy, học trực tuyến và trực tiếp các môn học thực tập, thực hành. - Các cơ sở giáo dục khác: Kết hợp dạy, học trực tuyến.
	Ở cả 4 cấp độ dịch: Việc quy định số lượng học sinh trong lớp học, việc ngừng một số hoạt động và thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.			

Phụ lục 7.

Những quy định để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ

(Đính kèm Công văn số

/UBND-KGVX ngày

/3/2022 của UBND tỉnh Bình Phước)

Cấp độ dịch	Cấp 1	Cấp 2	Cấp 3	Cấp 4
<p>Các biện pháp thực hiện đối với các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển khách du lịch, tổ chức/cá nhân quản lý khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh du lịch)</p>	<p>Hoạt động du lịch được tổ chức phục vụ 100% công suất</p>	<p>Hoạt động du lịch được tổ chức phục vụ 100% công suất</p>	<p><i>Chỉ tổ chức hoạt động tham quan tại khu, điểm du lịch, sự kiện tập trung trong nhà và các chương trình du lịch theo nhóm dưới 50 người; cơ sở lưu trú du lịch được hoạt động không quá 70% công suất tại cùng một thời điểm; phương tiện đưa đón khách không sử dụng quá 70% số ghế; các cơ sở lưu trú du lịch tiếp nhận khách cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch của cơ quan y tế địa phương; các cơ sở lưu trú du lịch đang phục vụ khách có công suất trên 70% thì không đón khách mới.</i></p>	<p><i>Chỉ tổ chức hoạt động tham quan tại khu, điểm du lịch, sự kiện tập trung trong nhà và các chương trình du lịch theo nhóm dưới 25 người; cơ sở lưu trú du lịch được hoạt động không quá 50% công suất tại cùng một thời điểm; phương tiện đưa đón khách không sử dụng quá 50% số ghế; các cơ sở lưu trú du lịch tiếp nhận khách cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch của cơ quan y tế địa phương; các cơ sở lưu trú du lịch đang phục vụ khách có công suất trên 50% thì không đón khách mới.</i></p>
			<p><i>Ở cả 2 cấp độ dịch: Các cơ sở kinh doanh du lịch quyết định tăng số lượng người tham gia hoặc công suất hoạt động trong trường hợp 100% người tham gia đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 hoặc có kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 âm tính.</i></p>	

	Ở cả 4 cấp độ dịch: Người phục vụ phải được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19.		
Khách sạn, nhà nghỉ (không thuộc cơ sở lưu trú du lịch)	<i>Hoạt động bình thường</i>	<i>Hoạt động bình thường</i>	<i>Hạn chế, có điều kiện: Hoạt động không quá 70% công suất.</i>
	Ở cả 4 cấp độ dịch: Người phục vụ phải được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19.		